



Title :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	



สำหรับไร่สิงห์ปาร์คเชียงราย เดิมมีชื่อว่า ไร่บุญรอด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2526 ตั้งอยู่ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะตะ ห่างจากเขตชุมชนเมืองเชียงราย ประมาณ 9 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 บ้านแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สิงห์ปาร์คเชียงรายมีพื้นที่มากกว่า 8,000 ไร่ เปิดให้บริการด้านการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบให้ทุกท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันสวยงาม

ชา่อู๋หลงของสิงห์ปาร์คเชียงราย จะมีความพิเศษที่กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ รสชาติกลมกล่อมเข้มข้น นอกจากนี้เรายังผลิตชาที่มีรสชาติดหลากหลาย อาทิ ชาอู๋หลงผสมกุหลาบ ชาอู๋หลงจัสมิน ชาอู๋หลงผสมข้าวบาเล่ต์ ชาอู๋หลงมัลเบอร์รี่โรเซล ชาอิงลิชเบรกฟาสต์ ชาอู๋หลงเปปเปอร์มินต์ ไร่สตอร์วเบอร์รี่แปลงสตอร์วเบอร์รี่ประกอบด้วย 2 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์พระราชทาน 80 และสายพันธุ์อะเกอิเมะ จากประเทศญี่ปุ่น

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในการเกษตรกรรมหลากหลายชนิด เช่น ชาอู๋หลง พุทราพันธุ์ชื่อหมี มะเฟืองยักษ์หวาน มัลเบอร์รี่ สตอร์วเบอร์รี่ เมล่อน พืชผักสดนานาชนิด และพืชเศรษฐกิจอย่างยางพารา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แห่งนี้ ประกอบไปด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีจำนวนมากกว่า 50 แห่ง สามารถใช้ในกิจกรรมการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ด้านการปลูกชาอู๋หลง ชาสายพันธุ์จีนชวนอู๋หลง หรือ อู๋หลงเบอร์ 12 มีเนื้อที่กว่า 600 ไร่ ซึ่งพิธีปล้นในทุกๆ ขึ้นตอนไม่ว่าจะเป็นการปลูกที่ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำส้มควันไม้ การเก็บยอดอ่อนด้วยมืออย่างทะนุถนอม หลังจากเก็บยอดชาก็จะรีบส่งตรงสู่โรงงานผลิตชาโดยทันที เพื่อรักษาคุณภาพใบชาไว้อย่างครบครัน โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

หัวใจหลักสำคัญของสิงห์ปาร์คเชียงราย คือ การมุ่งเน้นการทำเกษตรแบบผสมผสาน การรักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชุมชน โดยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่ "สิงห์ปาร์คเชียงราย" ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงราย และได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างความสุขให้กับชุมชนรอบข้าง รวมทั้งผู้ที่ได้มาเยือน มากกว่าการคำนึงถึงผลกำไร

จุดเด่นของไร่สิงห์ปาร์คเชียงราย อยู่ที่รูปปั้นสิงห์สีทอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำสิงห์ปาร์คเชียงราย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินสนามหญ้าสีเขียวขจี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถขึ้นไปถ่ายภาพเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณได้มาเยือนถึงสิงห์ปาร์คเชียงราย อีกทั้งมี ร้านกาแฟ ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสิงห์ปาร์คเชียงราย เป็นอีกหนึ่งจุดที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ทุกอย่างไว้เพื่อจำหน่าย มีทั้งชา น้ำผลไม้ ผลไม้แปรรูป และของที่ระลึกต่างๆ ให้ได้เลือกซื้อกันอย่างมากมาย

จุดชมชีวิตสัตว์ ยีราฟ ม้าลาย ประกอบด้วย ยีราฟ 9 ตัว ม้าลาย 10 ตัว และวัววาดูซี่ 10 ตัว เป็นสมาชิกใหม่ของสิงห์ปาร์คเชียงราย โดยจะมีกิจกรรมให้อาหารสัตว์และถ่ายภาพเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับความน่ารักของยีราฟและม้าลาย

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย สำหรับสิงห์ปาร์คเชียงราย มีศูนย์จักรยานและกิจกรรมสันทนาการ พื้นที่จัดงานฟาร์มเฟสตีวัลออนเดอะฮิลล์ ที่มีบริการเช่าจักรยาน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบปั่นจักรยาน โคนปั่นจักรยานไปตามเส้นทางอันสวยงามภายใต้ร่มเงาไม้ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และยังมี Pump Track สำหรับผู้ที่ชอบความท้าทายได้สนุกสนานอีกด้วย